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รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 

วันอังคาร ที่ 14 มกราคม ๒๕๖8 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

 
๑. รายนามผู้มาประชุม 
 ๑. นางสาวนฤมล  พุกพิกุล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประธาน 
 2. นางทรรศนารี   พุทธิโชติ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 3. นางสาวแววจันทร์       พงษ์จันตา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

4. นางสาวสุนันทา ชารีผาบ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
 5. นายศุภนิตย์   ใจคง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 6. นางสาวพรรณทิพา  ลีทหาร   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 7. นางสาวนลิน ี  กิตติวัฒนากุล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  

8. นางวารี    นิลเดช   คนงาน 
๒. รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - ไม่มี 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
เรื่องการขอบคุณ 
1. นายอำเภอเสาไห้ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2568 
2. นายอำเภอเสาไห้ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันจัดกิจกรรมการออกหน่วยโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง

รอยยิ้มให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 ณ วัดบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
3. นายอำเภอเสาไห้ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันจัดกิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ

สตร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเริงราง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2567 ณ หอประชุมอำเภอเสาไห้ ตำบล
เสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ยอดบริจาค 293,099 บาท 

เรื่องการแจ้งเตือน  
-. การเตรียมรับมือสาธารณภัยใหม่ เช่นการป้องกันอัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน   
ประธาน  มอบให้เลขานุการดำเนินการ 
เลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมประจำสัปดาห์ ในวันที่ 6 มกราคม 2568 ณ สำนักงานเกษตร 

อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี   
ที่ประชุม ไม่มีข้อแก้ไข 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธาน  - ไม่มี  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
            4.1.1 นางสาวนฤมล  พุกพิกุล เกษตรอำเภอเสาไห้ ได้แจ้งสอบถามเจ้าหน้าที่เกี ่ยวกับ ทุกคนทราบว่า 
โครงการงบประมาณปี พ.ศ.2568 ที่จะจัดในสัปดาห์นี้ 
  นางสาวพรรณทิพา  ลีทหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบว่า 
จะดำเนินการโครงการดังนี้ 
  1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาเกษตรกร เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำ ได้ดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงาน 
และจ้างเหมาบริการ  อยู่ระหว่างการจัดทำรายการเสนอนายอำเภอ คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายไปจังหวัด
ภายในวันที่ 17มกราคม 2568 ได ้
  นางสาวแววจันทร์ พงค์จันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบว่า 
จะดำเนินการโครงการดังนี้ 
  1. โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริม
การจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) พัฒนา
สมาชิกเพื่อยกระดับ ศจช. ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ได้ดำเนินการจัดอบรม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568  
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชตำบลหัวปลวก หมู่ 6 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การรายงานนายอำเภอ งบประมาณ 1,500 บาท คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายไปจังหวัดภายในวันที่          
17 มกราคม 2568 ได้  

4.1.2 เกษตรพิรุณราช ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องรายงานให้ตรงเวลาด้วย เกษตรอำเภอเสาไห้   
         นางสาวพรรณทิพา  ลีทหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า 

ได้มีเกษตรกรเข้ารับบริการ ระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2568  ไม่มีผู้มาติดต่อขอรับการช่วยเหลือ 
 4.1.3 ขอให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบลทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหยุดเผา เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ 
          นายศุภนิตย์  ใจคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า ใน
ระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2568 มีการรายงานจุดความร้อนเกิดขึ้น 1 จุด ในพ้ืนที่หมู่ 7 ตำบลล้านยาง เจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอได้ดำเนินการออกสำรวจติดตาม ตรวจสอบแล้ว ผลปรากฏว่า มีพบว่ามีการเผาในพื้นที่ตามที่มี
การแจ้ง 

4.1.4 เกษตรอำเภอ ขอเน้นย้ำให้อำเภอดูแลกิจกรรม 5 ส. ในตัวอาคารและบริเวณสำนักงานด้วย  
4.1.5 ประชาสัมพันธ์การหยุดเผา เพื ่อลดมลพิษทางอากาศ ขอให้เจ ้าหน้าที ่ประจำตำบล ช่วยกัน

ประชาสัมพันธ์เรื่องการหยุดเผา เพ่ือลด 
4.1.6 ขอให้เกษตรตำบลทุกท่าน ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเรื่องการข้ึนทะเบียน เพ่ือทำการเกษตร  
4.1.7 โครงการเปียกสลับแห้ง “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” ขอให้เจ้าหน้าที่สนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้มีการเข้าร่วม

โครงการเพื่อการปล่อยก๊าซมีเทนจากการทำนา  
4.1.8 นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้แจ้งในที่ประชุมว่า YSF ครบแล้ว   
4.1.9 งาน green day เป้าหมาย 30 ราย ขอมอบหมายให้นายศุภนิตย์ ใจคง จัดหาเกษตรกร 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  1. ปัญหาที่เกิดในการทำงาน 
         นายศุภนิตย์  ใจคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา 

นางสาวสุนันทา ชารีผาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา 
นางสาวแววจันทร์  พงค์จันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา  
นางสาวนลินี  กิตติวัฒนากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา 
นางสาวพรรณทิพา  ลีทหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา 
นางทรรศนารี  พุทธิโชติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แจ้งว่าในการเบิกจ่าย หากโครงการ 

ใดมีการจัดซื้อวัสดุ ขอให้เตรียมเอกสารให้ครบ และส่งแจ้งความประสงค์มายังฝ่ายบริหาร อย่างน้อย 4 วันทำการ เพ่ือ
เตรียมจัดทำให้ทันต่อการดำเนินโครงการ 

นางนิตยา  ชินจักร เจ้าพนักงานธุรการ แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา        

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   

1. ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ ดำเนินการอยู่เวรยาม โดยเคร่งครัด  
2. ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ ช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการเปิด ปิด ไฟ ตามกำหนดเวลา         
3. ขอให้ร่วมกิจกรรม 5 ส ทุกวันจันทร์ ดูแลทำความสะอาดโต๊ะที่ทำงานของตัวเองให้สะอาด และพร้อมใช้งาน 
4. ปัญหาอ่ืน ๆ ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะ 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.  
 

                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

   (นางทรรศนารี  พุทธิโชติ) 
                                 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    

             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นางสาวนฤมล  พุกพิกุล) 
                                          เกษตรอำเภอเสาไห้ 


